

# บทที่ 1

## บทนำ

### ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมืองโดยตรงมากขึ้น ตามนัยมาตรา 87 “รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมืองการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทำบริการสาธารณะ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่ ส่งเสริมและให้การศึกษแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม” ในด้านการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ในหมวด 14 มาตรา 287 “ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังกล่าวได้ด้วย ในกรณีที่การกระทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดให้ประชาชนได้ทราบก่อนกระทำการเป็นเวลาพอสมควร และในกรณีที่เห็นสมควรหรือได้รับการร้องขอจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อนการกระทำนั้นๆ หรือมีการจัดให้ประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อตัดสินใจ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรายงานการดำเนินงานต่อประชาชนใน

เรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. 2550 : 115)

การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน โดยหลักการกระจายอำนาจให้แก่ประชาชนทุกคนๆ คน ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงจุดมากที่สุด จึงจำเป็นที่ต้องสร้างระบบกลไกลดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องบทบาทและหน้าที่ให้ประชาชนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ร่วมพลังในการคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และแก้ปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนสร้างกระบวนการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน (อรทัย ก๊กผล. 2547 : 7)

องค์การบริหารส่วนตำบล ถือได้ว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กที่สุด ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เป็นกฎหมายที่ใช้จัดระเบียบการบริหารงานในตำแหน่งแทนประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 นับตั้งแต่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 โดยให้มีการยกฐานะสภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน 3 ปี เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 150,000 บาท (โกวิทย์ พวงงาม. 2543 : 170) โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 ได้กำหนดหน้าที่ที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล คือ จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก จัดให้มีการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 โดยบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นมา (องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน. 2540 : 1) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นตามหลักการกระจายอำนาจ มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการภายใต้กรอบกฎหมาย และมีหน่วยงานให้บริการแก่ประชาชน โดยแบ่งส่วนราชการเป็น 7 ส่วน ได้แก่ สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่วนสวัสดิการสังคม ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และส่วนส่งเสริมการเกษตร

ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางงานทั้ง 4 ด้าน กล่าวคือ มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล การให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผล เช่น ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง ร่วมในการตรวจสอบติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนยัง ได้มีการจัดเวทีประชาคมขึ้นทุกปีเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้เสนอปัญหาความต้องการต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบ และร่วมตัดสินใจเลือกแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาพร้อมกันในการดำเนินงานกิจกรรมหรือโครงการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีบทบาทและอำนาจอย่างแท้จริงในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามครรลองของการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน

แต่เนื่องจากที่ผ่านมามีประชาชนยังมีความเข้าใจในเรื่องนี้ไม่มากนัก ทำให้การมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่ค่อยเห็นผลเป็นรูปธรรม จะเห็นได้จากจำนวนผู้ที่เข้าร่วมการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พบว่าประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมส่วนใหญ่จะเป็นผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบล และในด้านการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น การเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล พบว่า จะเป็นบุคคลกลุ่มเดิมที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาเป็นคณะกรรมการ ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผล เช่น ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง ร่วมในการตรวจสอบติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล พบว่า จะเป็นคณะกรรมการชุดเดิมที่เป็นตัวแทนเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ส่วนการจัดเวทีประชาคมในปี พ.ศ. 2553 พบว่า มีจำนวนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพียง 50 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น (องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน 2553 ) และผู้เข้าร่วมเสนอปัญหา ความต้องการส่วนใหญ่จะเป็นผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้สูงอายุบางส่วน

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยศึกษาถึงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนและศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการพัฒนาท้องถิ่นและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริการประชาชนต่อไป

### วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และขนาดหมู่บ้าน แตกต่างกัน
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

## สมมติฐานการศึกษา

1. ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและขนาดหมู่บ้านแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามแตกต่างกัน

## ขอบเขตการศึกษา

ในการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษาได้กำหนดขอบเขตไว้ ดังนี้

### 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา

1.1 ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยศึกษา 4 ด้าน

1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม
3. ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์
4. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล

1.2 ศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ ขนาดหมู่บ้าน แตกต่างกัน

1.3 ศึกษาข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

### 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

2.1 ประชากร หมายถึง หัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนหัวหน้าครัวเรือน ทั้ง 11 หมู่บ้าน จำนวน 1,486 คน จาก 1,486 ครัวเรือน

2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ หัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนหัวหน้าครัวเรือน ทั้ง 11 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีรายชื่ออาศัยอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 315 คน ซึ่งได้มาจากการคำนวณตามสูตรของทาโร ยามาเน่



### 3. ขอบเขตด้านพื้นที่

ในการศึกษาครั้งนี้ ศึกษาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน  
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 11 หมู่บ้าน

### 4. ขอบเขตด้านระยะเวลาการศึกษา

กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2554

### คำนิยามศัพท์เฉพาะ

การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เข้ามามีส่วนร่วมใน  
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่กำหนดการมีส่วนร่วมไว้ 4 ด้าน คือ

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หมายถึง การที่ประชาชนได้เข้า  
ร่วมในการประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้านที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดขึ้น เพื่อให้  
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหา ความต้องการ กำหนด  
แนวทางการพัฒนา และร่วมวางแผน โครงการ /กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน โดย  
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกโครงการ/กิจกรรมที่ต้องการให้องค์การบริหาร  
ส่วนตำบลได้ดำเนินการ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วม  
ในการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรของท้องถิ่น ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้งบประมาณ  
ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อท้องถิ่นให้มากที่สุด

2. การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม หมายถึง การที่ประชาชนได้เข้า  
ร่วมดำเนินการตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาขององค์การ  
บริหารส่วนตำบล โดยประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในรูปของ การร่วมเป็นคณะกรรมการ  
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ การมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
การมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  
การให้การสนับสนุนเงินทุน วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมการพัฒนา และการลงมือ  
ปฏิบัติด้วยการใช้แรงงาน

3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ หมายถึง การที่ประชาชนได้รับ  
ประโยชน์จากแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการเพื่อ  
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เช่น การมีส่วนร่วมได้รับความสะดวกสบายจากการ

ดำเนินงานด้านสาธารณูปโภค การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการส่งเสริมสุขภาพอนามัยชุมชน การมีส่วนร่วมในการได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การมีส่วนร่วมในการได้รับความรู้จากโครงการฝึกอบรมต่างๆ ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการ การมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ เด็ก สตรี เยาวชน และการมีส่วนร่วมในการได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล หมายถึง การที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลแผนงาน หรือโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการว่ามีความสำเร็จและตรงตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด เช่น การมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของคณะผู้บริหาร การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบล การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำ และการมีส่วนร่วมในการเสนอข้อเรียกร้องเกี่ยวกับความบกพร่องในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

ขนาดหมู่บ้าน หมายถึง หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนแยกตามจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านตามหลักเกณฑ์ของโครงการชุมชนพอเพียง โดยแยกเป็น หมู่บ้านขนาดที่ 4 และหมู่บ้านขนาดที่ 5

1. หมู่บ้านขนาดที่ 4 หมายถึง หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนที่มีประชากรอาศัยอยู่ตั้งแต่ 251–500 คน ได้แก่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11

2. หมู่บ้านขนาดที่ 5 หมายถึง หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนที่มีประชากรอาศัยอยู่ตั้งแต่ 501–1,000 คน ได้แก่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8

การดำเนินงาน หมายถึง การดำเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) มาตรา 67 หน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้องทำขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประชาชน หมายถึง หัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนครัวเรือนที่อาศัยอยู่ใน  
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน 11 หมู่บ้านตามทะเบียนราษฎร

### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผลจากการศึกษาจะเป็นข้อมูลในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ  
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนา  
ท้องถิ่นและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริการประชาชนต่อไป



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY